

บาท/ดอลลาร์เช้านี้ เปิดที่ 31.70 บาท แนวโน้มแข็งค่า กรอบ 31.50-31.80 บาท

* บาท/ดอลลาร์เช้าวันนี้เปิดที่ระดับ 31.70 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากช่วงปิดสิ้นสัปดาห์ก่อน แนวโน้มแข็งค่า คาดกรอบวันนี้ 31.50-31.80 บาท

* นายสรรรค์ อรรถรังสรรค์ ผู้อำนวยการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า ค่าเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าจากตลาดกลับมาเปิดรับความเสี่ยง และคลายกังวลปัจจัยในอังกฤษและสหรัฐ ในคืนที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี เทเรซ่า เมย์ รอดพ้นจากญัตติไม่ไว้วางใจจากสภาอังกฤษ ส่งผลให้เงินปอนด์ของอังกฤษปรับตัวขึ้นต่อเนื่องมาที่ 1.288 ปอนด์ต่อดอลลาร์ และตลาดคาดว่าในที่สุดจะต้องเลื่อนการเจรจาและเส้นตายเรื่อง Brexit ทั้งหมดออกไปก่อน

* ขณะที่ตลาดการเงินสหรัฐนำโดยหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีจึงฟื้นตัวต่อเนื่อง ดัชนี S&P500 ปรับตัวบวกขึ้นถึง 0.2% รวมถึงผลประกอบการของกลุ่มสถาบันการเงินในสหรัฐ ที่ออกมาค่อนข้างดีกว่าคาด ยังช่วยหนุนให้ตลาดเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้น

* ในขณะเดียวกันทางการจีนเริ่มออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้น โดยจะขยายแผนปรับลดภาษี โดยเน้นที่ธุรกิจขนาดเล็กและภาคการผลิต รวมถึงจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมอีกในปีนี้เพื่อช่วยรักษาระดับการขยายตัว ส่งผลให้ตลาดมีความหวังว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าวจะช่วยหนุนให้เศรษฐกิจจีนสามารถขยายตัวได้ต่อ

* สำหรับค่าเงินบาทวันนี้มีแนวโน้มแข็งค่า โดยจะเห็นว่านักลงทุนคลายความกังวลและหยุดขายสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลกลงบ้าง ซึ่งจะเป็นบวกกับตลาดเกิดใหม่ คาดกรอบวันนี้ 31.50-31.80 บาท

* ดัชนีดอลลาร์ล่าสุดอยู่ที่ 96.06 จากวานนี้ 96.02

* วานี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทย 1,842.85 ล้านบาท

* วานี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดตราสารหนี้ไทย 996.99 ล้านบาท

* รพท.รายงานอัตราแลกเปลี่ยนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคาร จากวานนี้เท่ากับ 31.804 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์

Source: Bisnews

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มิใช่คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

EXIM DAILY NEWS